

# ใบความรู้ เรื่อง หลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกรบังเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการทั่วประเทศ เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรงทราบถึงมูลเหตุแห่งปัญหาอย่างถ่องแท้ จากนั้นจึงมีพระบรมราชวินิจฉัยพระราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านเกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณสุข การคมนาคม หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทรงงาน



หลักการทรงงาน	คำอธิบายพอสังเขป
ข้อที่ ๑ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ
ข้อที่ ๒ ระเบิดจากข้างใน	ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้คนภายในชุมชน
ข้อที่ ๓ ทำตามลำดับขั้นตอน	ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน
ข้อที่ ๔ ภูมิสังคม	ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น
ข้อที่ ๕ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด	ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขโดยประหยัด
ข้อที่ ๖ ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ	เข้าใจและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ข้อที่ ๗ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก	แก้ปัญหาภาพรวมแต่ จะทรงเริ่มจากจุดเล็ก
ข้อที่ ๘ ทำให้ง่าย - Simplicity	การพัฒนาประเทศไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ข้อที่ ๙ ไม่ติดตำรา	ไม่ผูกติดกับวิชาการเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่
ข้อที่ ๑๐ ใช้ธรรมปราบอธรรม	ใช้เรื่องของธรรมชาติเป็นหลักการ เช่น ผักตบชวาแก้ น้ำเสีย
ข้อที่ ๑๑ ปลุกป่าในใจคน	ปลุกใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะไปปลูกต้นไม้
ข้อที่ ๑๒ มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก	เห็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยเฉพาะข้าราชการ
ข้อที่ ๑๓ การมีส่วนร่วม	นักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็น
ข้อที่ ๑๔ ขาดทุนคือกำไร	“การให้” และ “การเสียสละ”
ข้อที่ ๑๕ บริหารรวมที่จุดเดียว	“การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ” ลดช่องว่างระหว่างหน่วยงาน
ข้อที่ ๑๖ รู้ - รัก - สามัคคี	สามัคคีในหมู่คณะด้วยความใส่ใจและจริงใจ
ข้อที่ ๑๗ การพึ่งตนเอง	สามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด
ข้อที่ ๑๘ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ข้อที่ ๑๙ ทำงานอย่างมีความสุข	มีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ข้อที่ ๒๐ พออยู่พอกิน	“พออยู่พอกิน” เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยาย
ข้อที่ ๒๑ องค์กรรวม	มองอย่างครบวงจร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ข้อที่ ๒๒ ความเพียร	ขยัน พยายาม
ข้อที่ ๒๓ ความซื่อสัตย์สุจริต	จริงใจต่อกัน ไม่คดโกง